



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวันที 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### มศว ผลักดัน ตั้งร.ร.สาธิต มศว องครักษ์ เกษตรกรเข้าใจ ยอมออกจากพื้นที่ ส.ป.ก. หวังส่งลูก-หลานเข้าเรียนในอนาคต

วันนี้ (3 เมษายน 2551) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) องครักษ์ มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายออกจากที่ดิน ส.ป.ก. 206 - 3 -06 ไร่ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า การที่มศว ต้องใช้พื้นที่ของส.ป.ก.จำนวน 206 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา เพื่อจัดสร้างโรงเรียนสาธิตมศว องครักษ์ ส่งผลให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ส.ป.ก.นั้นจำเป็นต้องย้ายออกไป ซึ่งมีเกษตรกรอาศัยอยู่จำนวน 7 ครอบครัว รวมสมาชิกประมาณ 100 คน ส่วนเงินที่มศว ต้องชดเชยให้ชาวบ้านนั้นเป็นเงินกว่า 9 ล้านบาท ซึ่งการย้ายออกจากพื้นที่นั้นเรารับทราบปัญหาของเกษตรกรเป็นอย่างดี อีกทั้งเกษตรกรเองก็เข้าใจว่ามหาวิทยาลัยจะนำพื้นที่เพื่อสร้างโรงเรียนสาธิต อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับพื้นฐาน ซึ่งลูกหลานเกษตรกรก็จะได้รับประโยชน์ และเกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยอย่างเป็นธรรม อีกทั้งส.ป.ก.จังหวัดนครนายกจะจัดหาที่ทำกินแห่งใหม่ให้ การแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายเกษตรกรออกจากพื้นที่นั้น มศว เน้นการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานการปฏิรูปเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ

“การที่มศว เจรจากับชาวบ้านได้สำเร็จโดยไม่มีปัญหานั้น เราทำงานแบบวางแผน ตั้งแต่เจตคติ ของคนฝ่ายมศว ก่อน เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า จุดประสงค์ที่เราจะให้เขาเคลื่อนย้ายออกไปนั้นเราทำเพื่อมหาวิทยาลัยหรือเพื่อประเทศชาติ จุดยืนของเราต้องชัดเจน ซึ่งเราสร้างร.ร.สาธิต มศว องครักษ์นั้น เราไม่ได้ทำเพื่อบุคลากรมศว. หรือคนที่มีโอกาสเท่านั้น คนที่ไม่มีโอกาส หรือแม้กระทั่งลูกหลานเกษตรกรก็สามารถเข้าเรียนได้ เพราะเราต้องการสร้างโรงเรียนต้นแบบ เพื่อการศึกษาวิจัย อยากรู้ได้นักเรียนที่มีความหลากหลาย เมื่อนำเรื่องนี้พูดกับเกษตรกรเขาเข้าใจ อีกทั้งเกษตรกรคนใดอยากทำอาชีพเกษตรกรต่อก็ให้ทำโดยจัดหาที่ดินใหม่ให้ ส่วนคนใดไม่ อยากทำอาชีพเกษตรกรก็สามารถเข้ามาขายอาหารภายในมหาวิทยาลัยได้ โดยเราจะจัดพื้นที่ให้ การทำงานในลักษณะนี้ต้องทำงานอย่างละเอียด รอบคอบ เกาะติดทุกเหตุการณ์ทุกรายละเอียด ซึ่งถ้าทำงานเพียงแค่อัฒนาการเพียงอย่างเดียวไม่มีทางสำเร็จ ตลอดถึงทักษะในการสื่อสารกับเกษตรกรก็มีความสำคัญ เมื่อเจออุปสรรคต้องตามแก้อย่าปล่อยโดยคิดว่าอะไรไม่ไหว”

ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า จากประสบการณ์ในการเคลื่อนย้ายเกษตรกรออกจากพื้นที่ในครั้งนี้ ทำให้เห็นว่าเราจะสร้างเป็น กรณีศึกษาชั้น ถือเป็น Best practice ที่หน่วยงานอื่นๆ ซึ่งต้องการเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง หรือเกิดปัญหาสามารถเรียนรู้ได้จากกรณีที่เราได้ดำเนินการกับเกษตรกร เพื่อไม่ให้หน่วยงานอื่นๆ หรือคนอื่นฯ ต้องเสียเวลาซ้ำ แต่หาเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราทำ จะทำให้การเจรจาต่างๆ ทำได้อย่างมีทิศทาง และไม่เสียเวลา และผมยินดีไปถ่ายทอด บรรยาย อบรมสัมมนาเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับหน่วยงานอื่นๆ

ผู้สื่อข่าว : ขาดิชาย ราพิง  
rewriter : ขาดิชาย ราพิง

